

สภาพัฒน ขยายผลเครือข่ายผู้นำแห่งความพอเพียงภาคอีสาน

ดร. อำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำหนดจัดการเสวนา “ผู้นำแห่งความพอเพียงระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 : การขยายผลเครือข่ายผู้นำแห่งความพอเพียง” ณ โรงแรมบ้านเชียง จ.อุดรธานี ในระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2551 โดยมีโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นประธานเปิดการเสวนาร่วมทั้งปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เครือข่ายผู้นำแห่งความพอเพียง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมไทยอย่างเข้มแข็ง”

เลขาธิการฯ กล่าวว่า การสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำแห่งความพอเพียงในระดับพื้นที่ในการเติมเต็มความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนาองค์กรและชุมชน ขยายจำนวนผู้นำแห่งความพอเพียงให้เป็นแกนหลักในการขยายผลสู่องค์กรและชุมชน รวมทั้งสร้างเครือข่ายผู้นำที่นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในองค์กรและชุมชนอย่างสัมฤทธิ์ผลในระดับภูมิภาค ตลอดจนสร้างเวทีเศรษฐกิจพอเพียงสาธารณะในการขยายผลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมไทยอย่างเข้มแข็ง โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ผู้นำองค์กรและชุมชนที่ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างสัมฤทธิ์ผล ผู้แทนจังหวัด สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการธุรกิจ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน รวมจำนวนประมาณ 130 คน

เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า สำนักงานฯ ได้เชิญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานำทางการพัฒนาและบริหารประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ที่ใช้อยู่ขณะนี้ เพราะตระหนักว่าเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพัฒนาประเทศไปได้อย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน มุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมในยุคโลกไร้พรมแดน สำนักงานฯ จึงได้เป็นแกนหลักจัดให้มีการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาตลอดระยะเวลา 4 ปี ซึ่งพบว่าปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง คือ ผู้นำองค์กรและชุมชนที่มีศักยภาพ ที่จะเป็นผู้มีส่วนในการขับเคลื่อนชุมชนให้สังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันได้ ตามแนวทางแผนพัฒนาฯ 10 ที่มุ่งเน้นการสร้างสังคมฐานปัญญา และการพัฒนาโดยใช้ชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน ทั้งในเรื่องของคุณธรรมและวัฒนธรรม รวมทั้งเน้นอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมๆ กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่เปลี่ยนจากการเน้นพัฒนาการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม มาเป็นการขยายตัวการให้บริการด้านการแพทย์และการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ การเสวนาดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นทั้ง 4 ภูมิภาคโดยเริ่มที่จังหวัดอุดรธานี ก่อนเดินทางไปยังพื้นที่ในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป
